
 

         

 

       

 

กมธ. การศกึษา วุฒิสภา 
 พิจารณาการด าเนนิงานของคณะอนุกรรมาธิการและคณะท างานในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 

 

 

เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓  
โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เป็นประธานในการประชุม โดยล าดับแรก ประธานได้แจ้งต่อ 
ที่ประชุมว่า เนื่องด้วยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ได้ขอเชิญ
สมาชิกวุฒิสภาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมส าคัญได้แก่ การประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ตามอาคาร
สถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน และการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลือง ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการและคณะท างาน โดยมีประเด็น
ส าคัญสรุปไดด้ังนี้ 

 การด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาเอกชน  

นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ ได้รายงานการด าเนินงานของคณะ
อนุกรรมาธิการเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร Fast Track หรือการเทียบโอนความรู้ให้แก่
ผู้เรียนหรือบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ อันจะเป็นการเปิดช่องทางให้ผู้เรียนที่มีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถพิเศษ แต่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติได้ หรือไม่สามารถ  
เทียบโอนความรู้ตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการใด ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ตามปกติ เช่น กลุ่มบุคคล  
ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาหรือมีทักษะความสามารถพิเศษจากการประกอบอาชีพ 
ในสาขาต่าง ๆ ซ่ึงการจัดให้มีหลักสูตร Fast Track หรือการเทียบโอนความรู้ให้แก่ผู้เรียน

หรือบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ หากมีการพัฒนาระบบและรูปแบบการด าเนินการการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ใน 

ฉบับที่ ๒๕/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๗-๘   โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๐๙ 

E-Mail : edu.senateth@gmail.com 

https://bit.ly/2lU4U6t 
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ภาพ – ข่าว โดย ทิฆัมพร - ปรียานชุ  

ธิดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบของระบบดิจิทัล มีโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่าง ๆ ร่วมเป็นเครือข่ายการด าเนินการดังกล่าวก็จะมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น ในการนี้ คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่าควรต้องมีการไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 
อ าเภอสีคิ้ว และ กศน. อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และในวันเสาร์ที่  
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา เพ่ือศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานด้วยวิธีเรียน กศน. ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งศึกษารูปแบบ แนวทาง วิธีการจัดการศึกษา 
การเทียบความรู้ประสบการณ์การเทียบระดับการศึกษาและการวัดผลประเมินผลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้วยวิธีเรียน กศน. ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ อันจะน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานด้วยวิธีเรียน กศน. ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษต่อไป                                                                                               

 แนวทางการด าเนินงานของคณะท างานพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา ยกระดับ และพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะท างานพิจารณาศึกษาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาฯ ได้กล่าวถึงแนวทางการด าเนินงานของคณะท างานว่า คณะท างานจะด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบยุทธศาสตร์ นโยบาย รวมไปถึงแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และจะมี
การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาและอัตราก าลังพลเพ่ือให้เกดิประสิทธิภาพ 

ต่อแนวทางการด าเนินงานดังกล่าวที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ควรมีการพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของงบประมาณที่ภาครัฐจะต้องจัดสรรให้กับโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละแห่งโดยให้ยึดตามความจ าเป็นของแต่ละโรงเรียน  
เป็นส าคัญ และควรเน้นไปที่การมอบความไว้วางใจให้กับชุมชนในการบริหารจัดการตัวเอง เพราะโรงเรียนขนาดเล็กถือเป็น
ทางเลือกส าคัญของการศึกษาในโลกยุคสถานการณ์โควิด ๑๙  

                                              

 

 

 

 

 

 


